

Số: /BC-UBND

Thái sơn, ngày 11 tháng 12 năm 2023

## BÁO CÁO

### Tổng hợp giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri ( Trước, trong kỳ họp thứ 7 HĐND xã)

Thường trực HĐND xã đã phối hợp với MTTQ xã tổ chức hội nghị tiếp xúc với cử tri 03 cấp tại UBND xã; Tại hội nghị tiếp xúc cử tri và trong kỳ họp thứ 7 HĐND xã đã tiếp nhận một số ý kiến, kiến nghị cử tri, các ý kiến kiến nghị của cử tri vẫn chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như quản lý đất đai, môi trường, tiêu úng, trên địa bàn; chính sách xã hội, QP-AN...trong đó: thuộc thẩm quyền cấp tỉnh 14 ý kiến, cấp huyện 12 ý kiến, cấp xã 11 ý kiến; các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp tỉnh BTC hội nghị đã tổng hợp thành văn bản gửi về trên để giải quyết.

Các ý kiến thuộc thẩm quyền của xã giải quyết gồm 11 ý kiến, kiến nghị của cử tri, tập trung vào các lĩnh vực sau:

Lĩnh vực giao thông, xây dựng và thủy lợi: 02 ý kiến;

Lĩnh vực Tài nguyên, môi trường công tác quản lý đất đai: 04 ý kiến;

Lĩnh vực Văn hóa-Xã hội: 03 ý kiến;

Lĩnh vực QPAN: 01 ý kiến;

Các lĩnh Nông nghiệp: 01 ý kiến.

Đảng uỷ- HĐND xã đã chỉ đạo UBND xã tổ chức thực hiện, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. UBND xã xin báo cáo kết quả giải quyết cụ thể như sau:

#### **1. Lĩnh vực giao thông xây dựng và thủy lợi: (có 02 ý kiến)**

1.1. Cử tri các thôn kiến nghị: tiếp tục kiến nghị với huyện, tỉnh sửa sang, tu bổ tuyến đường bờ kênh từ Kè Quế Sơn đi Hùng Sơn; tiếp tục đề nghị UBND xã giải quyết, những hộ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, xử lý triệt để tình trạng hàng hóa, xe cộ lấn chiếm lòng đường cản trở giao thông từ ngã tư, công chợ chèo đến công trường tiểu học.

#### **Kết quả giải quyết**

- Năm 2022 UBND xã đã có tờ trình đề nghị huyện cải tạo nâng cấp tuyến đường dọc kênh trôi, huyện đã có công văn trả lời tuyến đường này là thuộc xã quản lý và yêu cầu địa phương xử lý, tuy nhiên UBND xã chưa có điều kiện để nâng cấp tuyến đường này; UBND xã đã chỉ đạo đổ cấp phốt một số đoạn sụt lún, đồng thời tổ chức phát quang hành lang để đảm bảo việc đi lại của nhân dân.

- Về công tác giải toả lấn chiếm hành lang đường, UBND xã thường xuyên đi kiểm tra, kẻ vạch sơn, nhắc nhở, giải toả việc lấn chiếm hành lang đường và ký

cam kết với các hộ kinh doanh buôn bán dọc 2 bên các trục đường chính, song một số hộ dân thiếu ý thức vẫn cố tình tận dụng hành lang đường để bày hàng hoá và vật liệu xây dựng gây ảnh hưởng tới giao thông. Hằng năm UBND xã đều tổ chức 2 lần dọn dẹp hành lang giao thông. Tháng 10/2023 UBND huyện có quyết định đầu tư mở rộng nâng cấp đường trụ liên xã từ Ngã tư Thái Sơn đi Hoà Sơn, mặt đường rộng 7m và 4m rãnh thoát nước, lề đường, hiện tại đang được các cơ quan thiết kế và thẩm định; Đảng uỷ xã đã thành lập BCD GPMB và UBND xã đã thành lập Tổ công tác GPMB, đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện việc giải phóng mặt bằng tuyến đường liên xã.

**1.2.** Đề nghị công ty nước sạch Hiệp Hòa xem xét cấp nước sạch cho các hộ dân thôn Thái Thọ ven Sông Cầu từ Giang Tân xuống Thái Thọ, các hộ dân gần đê sông cầu giáp xã Hòa Sơn và các hộ dân khu nội cây khế thôn Thái Thọ (nhu cầu được dùng nước sạch là rất cần thiết). Hiện tại trên địa bàn xã Thái Sơn còn 2 xóm tại thôn Thái Thọ khoảng 25 hộ và một số hộ thôn Giang Tân giáp Đê sông Cầu chưa có đường ống nước sạch dẫn tới nơi. UBND xã đã có Công văn đề nghị Công ty cổ phần nước sạch Hiệp Hoà lắp đặt. Kết quả Công ty nước sạch đã phối hợp với thôn tiến hành khảo sát thực tế và đang thiết kế, dự kiến thi công lắp đặt đường ống đến các xóm này trong tháng 12/2023.

## **2. Lĩnh vực Tài nguyên, môi trường công tác quản lý đất đai: (04 ý kiến)**

2.1. Tiếp tục đề nghị UBND xã kiến nghị với cấp có thẩm quyền đẩy nhanh việc cấp đổi GCNQSD đất cho những hộ hiến đất làm đường và dồn điền đổi thửa. **Kết quả giải quyết:**

- Về cấp đổi GCN sau hiến đất làm đường. Tháng 5/2023 Công ty Thái Phong là đơn vị tư vấn đã về bàn giao hồ sơ và làm việc với thôn và xã để thẩm định. Ngày 26/10 UBND xã đã bàn giao lại 69 hồ sơ hiến đất làm đường cho đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ cấp đổi GCN. Hiện tại công ty đã hoàn thiện và trình huyện thẩm định.

- Về cấp đổi GCN sau dồn điền đổi thửa. Hiện tại trên địa bàn xã còn 76 hộ chưa cấp đổi GCN sau DDĐT thôn Quế Sơn. Ngày 30/10 UBND xã đã phối hợp với công ty Kim Hoàng hoàn thiện 40 hồ sơ gửi về huyện để thẩm định cấp giấy; hiện tại còn 02 hộ chưa lập hồ sơ, 07 hộ sai lệch diện tích so với phương án và 27 hộ tự mua bán, dồn đổi của nhiều hộ khác, tự ý chuyển mục đích sang chăn nuôi, NTTS nên không lập được hồ sơ cấp đổi; việc cấp đổi GCNQSD sau DDĐT cho các hộ dân, UBND xã đã rất quan tâm, liên hệ với cấp có thẩm quyền đề nghị tạo mọi điều kiện và phương án tối ưu nhất, thuận lợi nhất cho nhân dân; mặc dù được tạo điều kiện về cơ chế trong các thủ tục hành chính, tuy nhiên vẫn còn một số hộ không cung cấp được những giấy tờ, hồ sơ thiết yếu nên không đủ điều kiện để thực hiện việc cấp đổi.

2.2. Kiến nghị với cấp có thẩm quyền nên giảm thiểu các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai như: cấp đổi, chuyển đổi, chuyển quyền SDD; cần nhanh gọn về thời gian, hạn chế các thủ tục gây phiền hà cho nhân dân như hiện nay.

Hiện nay nhu cầu cấp đổi GCN QSDĐ và chuyển nhượng, cho tặng QSDĐ rất nhiều, các trường hợp không giống nhau, có nhiều hồ sơ rất phức tạp liên quan đến nhiều người, thay đổi về diện tích, phải xác định nguồn gốc đất .

Theo quy định hồ sơ cấp giấy phải cung cấp bổ sung nhiều loại văn bản giấy tờ, phải thẩm định nhiều lần, mặt khác do đông người đi làm các thủ tục liên quan đến đất đai, bộ phận một cửa của huyện luôn quá tải. Thời gian vừa qua UBND huyện đã chấn chỉnh công tác tại bộ phận một cửa của huyện, cắt giảm một số quy định, bố trí thêm công chức tiếp nhận hồ sơ, khi người dân đến nộp hồ sơ được kiểm tra kỹ lưỡng nếu có sai sót thì yêu cầu người dân bổ sung luôn không để tình trạng một thời gian sau đến hẹn trả kết quả mới yêu cầu bổ sung.

2.3. Cử tri thôn Trung Sơn phản ánh: Thời gian qua thôn Quế Sơn đã chuyển rác thải về huyện để xử lý, tuy nhiên hiện nay bãi rác cũ vẫn còn đốt rác thải ảnh hưởng tới sức khỏe của nhân dân thôn Trung Sơn, đề nghị giải quyết dứt điểm.

### **Kết quả giải quyết.**

Hiện nay trên địa bàn xã Thái Sơn đã có 03 thôn thu gom rác thải và ký hợp đồng vận chuyển về lò đốt rác của huyện để xử lý (Thôn Trung Sơn, Giang Tân bắt đầu thực hiện từ năm 2022, thôn Quế Sơn từ năm 2023). Những năm trước thôn Quế Sơn thu gom và xử lý rác thải tại khu nội thổ, đến năm 2023 mới ký hợp đồng chuyển rác về huyện xử lý, nên vẫn còn tồn đọng tro xỉ dư rác thải cũ gây mùi hôi ảnh hưởng tới các hộ dân xung quanh. UBND xã đã chỉ đạo thôn Quế Sơn phun chế phẩm và thuê máy múc chôn lấp rác thải và tro xỉ tồn đọng tồn dư để tránh ảnh hưởng tới người dân; hiện tại cơ bản đã được khắc phục, UBND xã đã yêu cầu lãnh đạo thôn và Tổ môi trường thôn Quế Sơn không để rác tồn đọng tại bãi chứa nữa.

2.4. Cử tri thôn Quế Sơn đề nghị: UBND xã kiểm tra chặng chắn rác thải của xã trên kênh trôi (bên trên kè Quế Sơn) không được trực vớt và xử lý chôn cất thường xuyên, gây mùi hôi thối khó chịu đối với những hộ dân gần đó, đề nghị sớm có phương án xử lý. **Kết quả giải quyết.**

Rào chắn rác tại Kênh trôi phía trên Kè Quế Sơn là do UBND xã Thái Sơn có trách nhiệm phải lắp đặt, song đơn vị phải trực với xử lý rác thải mắc tại đó là UBND xã Hoàng Vân. Qua kiến nghị của cử tri UBND xã đã chỉ đạo đi thăm thực tế và đề nghị xã Hoàng Vân cử người thường xuyên trực vớt. Tháng 9/2023 UBND xã Thái Sơn đã chỉ đạo làm lại rào chắn rác nói trên với kinh phí trên 10 triệu đồng. Trong thời gian qua đơn vị Hoàng Vân đã thực hiện trực vớt thường xuyên hơn; Tuy nhiên việc rác thải tồn đọng và gây mùi khó chịu tại rào chắn rác chỉ khắc phục ở mức giảm thiểu, không thể khắc phục hết rác tồn đọng tại các rào chắn rác của các xã từ thượng nguồn đến hạ nguồn, đây là tình trạng trung suốt dọc kênh trôi.

### **3. Lĩnh vực Văn hóa-Xã hội: (03 ý kiến)**

3.1. Cử tri thôn Đông Tân, thôn Thái Thọ đề nghị: đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét việc hưởng chế độ thờ cúng liệt sỹ của liệt sỹ Dương Văn Thu (thôn Đông Tân) không đúng đối tượng được hưởng, đề nghị UBND xã xác minh lại để giải quyết chế độ đúng người theo quy định của pháp luật.

**\* Kết quả giải quyết:**

Việc tranh chấp giữ Bằng Tổ quốc ghi công và thờ cúng liệt sỹ Dương Văn Thư đã diễn ra từ những năm 1997 - 1998. Vụ việc đã được các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện và xã tổ chức nhiều cuộc họp để thống nhất giải quyết (có biên bản các cuộc họp được lưu lại).

Ngày 31/10/2003, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1693/QĐ-CT về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Dương Văn Bảy, trú tại thôn Đông Tân, xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa. Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã hủy bỏ Quyết định số 174/QĐ-CT ngày 20/7/1998 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa về việc giao Bằng Tổ quốc ghi công và quyền thờ cúng liệt sỹ Dương Văn Thư từ gia đình ông Dương Văn Bảy cho bà Dương Thị Thê. Đồng thời giao Giám đốc Sở LĐTĐ&XH chỉ đạo UBND huyện Hiệp Hòa hướng dẫn việc giao Bằng Tổ quốc ghi công và quyền thờ cúng liệt sỹ Dương Văn Thư theo quy định. Từ đó đến nay việc giữ Bằng Tổ quốc ghi công và quyền thờ cúng liệt sỹ Dương Văn Thư được cấp có thẩm quyền giao cho gia đình ông Dương Văn Bảy, chính vì vậy UBND xã không có thẩm quyền giải quyết lại.

3.2. *Cử tri thôn Quế Sơn phản ánh:* Việc Ban quản lý di tích Chùa Chèo xây công chùa chi phí không hợp lý, cụ thể là: chi 1.500.000đ/1 ngày công thợ xây; đề nghị UBND xã cho kiểm tra xác minh có đúng vậy không; UBND xã cần quan tâm hơn về công tác quản lý các hoạt động tại các công trình tâm linh, khu di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn.

**\* Kết quả giải quyết:**

Ngày 08/12/2023, UBND xã đã tổ chức làm việc với Ban tổ chức Chùa Chèo, Ban khánh tiết Đình Chèo, Ban quản lý, Ban xây dựng Chùa Chèo và nhà thầu thi công để xác minh nội dung phản ánh của cử tri. Tại buổi làm việc Ban tổ chức, Ban khánh tiết, Ban quản lý, Ban xây dựng đã khẳng định việc chi 1.500.000đ/1 ngày công thợ xây như phản ánh của cử tri là không có cơ sở, bởi khi hợp đồng với nhà thầu thi công hai bên thống nhất chi trả tiền xây dựng công trình theo m<sup>2</sup>, với giá 3.900.000đ/m<sup>2</sup>; (*tuy nhiên hai bên chỉ thống nhất bằng lời, không có hợp đồng bằng văn bản*). Quá trình thi công có phát sinh việc nhà thầu mua phần trang trí cột đồng trụ ở cổng (*mua sản phẩm có sẵn chứ không mất công đắp vẽ thủ công*). Do đó nhà thầu đã giảm trừ 10 triệu đồng cho bên A khi thanh toán công trình.

Tại buổi làm việc lãnh đạo UBND xã đã quán triệt các công trình văn hóa, tín ngưỡng tâm linh trên địa bàn do UBND xã có trách nhiệm quản lý, rút kinh nghiệm qua những công trình xây dựng vừa qua tại Chùa Chèo khi nghiệm thu đưa vào sử dụng được một thời gian lại có phản ánh về giá cả, chất lượng. Vì vậy khi tu bổ, tôn tạo, xây mới các công trình đều phải trình với UBND xã để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác tu bổ, tôn tạo theo quy định.

3.3. *Một số cử tri có ý kiến:* Hiện tại việc triển khai mở tài khoản cấp, lĩnh tiền qua tài khoản thấy bất cập cho người được hưởng như là người già, cao tuổi, người có tình trạng đi lại khó khăn... khi có tiền lại phải ra cây ATM để rút tiền, lấy tiền về để chi. Vậy đề nghị để cho đối tượng trên thực hiện việc lĩnh tiền như cũ, hoặc có cơ chế áp dụng cho phù hợp với từng loại đối tượng.

### \* **Kết quả giải quyết:**

Việc chi trả trợ cấp an sinh xã hội qua tài khoản và không dùng tiền mặt là thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, tuy nhiên đến nay mới chỉ dừng lại ở việc rà soát, lấy thông tin, lập hồ sơ chứ chưa thực hiện việc chi trả qua tài khoản do chưa nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân.

#### **4. Lĩnh vực An ninh-Quốc phòng: (01 ý kiến)**

4.1. Cử tri các thôn tiếp tục kiến nghị: hiện tại hoạt động của một số loại tội phạm có chiều hướng diễn biến phức tạp như: trộm cắp, hoạt động cầm đồ, hỗ trợ tài chính, tín dụng đen, lừa đảo trên mạng, cờ bạc... gây bức xúc trong nhân dân; đề nghị UBND xã chỉ đạo lực lượng công an xã cần tăng cường công tác tuần tra, có phương án ngăn ngừa, triệt phá những diễn biến của tội phạm nêu trên, nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn. **Kết quả giải quyết.**

Trong 10 tháng đầu năm 2023 Lực lượng công an xã phát hiện, xử lý: 03 vụ với 04 đối tượng có hành vi đốt pháo nổ trái phép, đã đề nghị và Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định xử phạt 01 vụ với 01 đối tượng số tiền 7.500.000 đ. Phối hợp với Trường Tiểu học, THCS xã và gia đình răn đe, giáo dục 04 đối tượng. Xác minh, điều tra làm rõ 02 vụ - 02 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, các vụ việc đã được điều tra xử lý theo quy định.

Công an xã tham mưu cho Chủ tịch UBND xã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 01 vụ - 01 đối tượng về hành vi “Trộm cắp tài sản” thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 2.500.000 đ (*Hai triệu năm trăm ngàn đồng*).

Các hoạt động cầm đồ, hỗ trợ tài chính, tín dụng đen... trên địa bàn vẫn còn; tuy nhiên các hoạt động trên thường trá hình xen lẫn các hoạt động tài chính khác, rất khó có căn cứ để triệt phá các hoạt này, cần có thời gian và sự phối hợp giúp đỡ của người dân xung quanh. Hoạt động cờ bạc, lừa đảo trên mạng... vẫn còn xảy ra, song các hoạt động lừa đảo này vượt quá khả năng quản lý của chính quyền cơ sở, để hạn chế tình trạng nêu trên cần có sự tuyên truyền, giáo dục thường xuyên từ các tổ chức đoàn thể xã hội, các gia đình, người thân để mỗi công dân nhận thức rõ hơn về các hoạt động lừa đảo như hiện nay.

#### **5. Lĩnh Nông nghiệp: (01 ý kiến)**

Cử tri các thôn kiến nghị: UBND xã quan tâm hơn nữa trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, đầu tư trọng điểm về con giống, cây giống chất lượng cao đưa vào sản xuất, chú trọng trong khâu phòng ngừa dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi, quản lý các nguồn cung cấp thuốc phòng bệnh, thức ăn chăn nuôi, phân bón... nhằm ngăn chặn chống hàng giả được tiêu thụ trên địa bàn; đồng thời quan tâm đến việc khơi thông, tiêu úng nhằm đảm bảo thành quả lao động của nhân dân trên địa bàn. Đề nghị tăng cường công tác tập huấn chuyên giao khoa học kỹ thuật cho bà con nhân dân hàng năm nhiều cuộc hơn. **Kết quả giải quyết.**

Năm 2023 UBND xã Đã phối hợp với Hội Nông dân xã tổ chức 15 hội nghị tập huấn về nông nghiệp( 05 hội nghị tại thôn và 10 hội nghị tại UBND xã) hướng dẫn nhân dân cách xử lý rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp và canh tác lúa thân thiện với môi trường. Hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp với quy mô 60 ha; hỗ trợ phân bón vi sinh ( 9 tấn), chế phẩm xử lý rơm rạ

(150kg). Mô hình canh tác lúa thân thiện với môi trường được cấp trên về thâm độ và đánh giá cao.

Trong vụ Chiêm Xuân đã cung ứng thóc giống được hỗ trợ giá cho nhân dân là 3782 kg và 426 kg phân bón NPK Hữu Nghị.

Xây dựng các mô hình điểm, hỗ trợ giống vịt và thức ăn chăn nuôi theo chương trình của Trung ương Hội ND Việt Nam. Trong năm đã tổ chức tiêm phòng 175 liều viêm da nổi cục, 75 liều liệu tụ huyết trùng, 300 liều đại chó mèo.

UBND xã xây dựng và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 và lập hồ sơ Dự án đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng cho hộ nghèo hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2023 cho 30 hộ trên địa bàn xã, tổng kinh phí dự án 937.100.000đ.

**Trên đây là báo cáo của UBND xã Thái Sơn về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XX. ./.**

***Nơi nhận:***

- UBND huyện;
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- Các đại biểu HĐND xã;
- Các nhà trường; Trạm Y tế;
- Các thôn;
- Lưu VP.



**CHỦ TỊCH**

**Hoàng Đăng Hà**